



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา  
ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เรียงตามตำแหน่งและลำดับ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายเกียรติศักดิ์ ภูมิยิ่ง	
๒	๐๓	นายปริญญา คำปัญญา	
๓	๐๒	นายสวัสดิ์ สมทพงษ์	

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒	นายวันชนะ ทับสุวรรณ	
๒	๐๑	นายสองเมือง บุญเป็ง	

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ประจำใน ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปาหมู่ ๕, ศพด.บ้านกระแล หมู่ ๗

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสุมาลี สมบัติใหม่	
๒	๐๒	นางสาวนุชญา จิตวรรณนา	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การบรรจุแต่งตั้ง

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้มีคุณวุฒิ) ลำดับที่ ๑, ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) ลำดับที่ ๑, ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ลำดับที่ ๑ และ ๒ จะได้รับการแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นชอบ

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกด่วนผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบได้ใหม่แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้นี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีใหม่แล้วแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายจิตติพันธ์ เข้มขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา